

Số: **3660**/SGTVT-QLKCHTGT

Hà Nội, ngày **12** tháng 7 năm 2023

V/v ý kiến về tài liệu Hướng dẫn Thiết kế đường phố toàn cầu GSDG.

Kính gửi: Bà Janette Sadik-Khan Chủ tịch Thường trực, Tổ chức Sáng kiến Thiết kế Thành phố Toàn cầu (GDCI).

Sở Giao thông vận tải nhận được thư và tài liệu của Bà Janette Sadik-Khan - Chủ tịch Thường trực tổ chức Sáng kiến Thiết kế Thành phố Toàn cầu (GDCI) giới thiệu về tài liệu Hướng dẫn Thiết kế Đường phố Toàn cầu (GSDG), sau khi xem xét nội dung thư và tài liệu, Sở Giao thông vận tải Hà Nội có ý kiến, như sau:

Trong thời gian qua, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã hợp tác với nhóm chuyên gia của GDCI và đóng góp các ý kiến chuyên môn vào bản tiếng Việt của GSDG, tài liệu sẽ giới tại Hà Nội trong thời gian tới.

Tài liệu Hướng dẫn Thiết kế Đường phố Toàn cầu được GDCI xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu phong phú từ hơn 40 quốc gia và 70 thành phố trên khắp thế giới cùng với sự tham gia của các tổ chức tư vấn và mạng lưới chuyên gia toàn cầu. Tài liệu Hướng dẫn với những ví dụ dẫn chứng cụ thể, hình ảnh minh họa rõ ràng sẽ là tài liệu cần thiết và quan trọng cho công tác quy hoạch, thiết kế đường phố bền vững. GSDG thể hiện quan điểm và cách tiếp cận mới. Với những nguyên tắc làm thay đổi cách quy hoạch và thiết kế, từ thiết kế đường phố chỉ để phục vụ việc di của phương tiện cơ giới cá nhân sang thiết kế đường phố hoàn chỉnh nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận, sự an toàn và khả năng di chuyển cho tất cả mọi người. GSDG xem xét đến những vấn đề về sức khỏe cộng đồng, biến đổi khí hậu, đến công nghệ di chuyển đang định hình trong thiết kế đường phố; GSDG đặt con người lên trên hết, những tuyến phố trở nên an toàn và hấp dẫn, sôi động với các hoạt động công cộng và kinh tế nhưng luôn đảm bảo khả năng tiếp cận, sự an toàn và di chuyển thuận tiện cho tất cả mọi người, đảm bảo chất lượng môi trường.

Với những giải pháp linh hoạt, phù hợp trong những bối cảnh cụ thể, các giải pháp ưu tiên cho những đối tượng tham gia giao thông yếu thế, người đi bộ, người đi xe đạp và người sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhằm cải thiện an toàn cho mọi người. GSDG là tài liệu cần thiết cho Sở Giao thông vận tải Hà Nội và những nhà thiết kế, vận hành và quản lý giao thông đô thị tham khảo trong quá trình quản lý, phát triển và vận hành hướng tới những đường phố an toàn, hiệu quả và chất lượng hơn.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội ủng hộ các quan điểm tài liệu Hướng dẫn Thiết kế đường phố toàn cầu đã đề cập và sẽ tiếp tục hợp tác cùng GDCI cho các dự án thiết kế đường phố tại Hà Nội nhằm hướng tới phát triển hệ thống hạ tầng giao thông của Thành phố an toàn, hiệu quả và bền vững.

Địa chỉ liên hệ:

Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Số 258, đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Số điện thoại: 02433824404

Email: Sogtvt@hanoi.gov.vn

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND thành phố; (để b/c)
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Văn phòng Ban ATGT thành phố;
- Lưu VP, QLKCHTGT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đào Duy Phong